



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๓

ที่ ศก ๕๑๐๘/ว ๑๐๒๗

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา โรงเรียนกฤษศิริวิทย และระดับปฐมวัยจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านสิริสุนหาญ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ทักษะและความรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตน เป็นเวทีให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านและบุคลากรในสังกัดท่าน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโครงการดังกล่าว รายชื่อคณะกรรมการตัดสินตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๑๖๒๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินโครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดการแข่งขันและรายการแข่งขันรายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

๒ - - ๑

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ๑๖๒๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน  
โครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ  
ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และองค์ประกอบครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น กอปรกับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๕ (๑), (๒) และมาตรา ๔๕ “(๗ตรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมและสถานที่ราชการในเขตเทศบาลตำบลไพรบึง โรงเรียนไพรรธรรมคุณวิทยา โรงเรียนกฤษศิริวิทย และโรงเรียนบ้านสิริขุณาฬ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ทักษะ และเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับ เป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ “คนดี คนเก่ง และมีความสุข” เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์ประกอบครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นเวทีให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวทีแสดงออกทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินโครงการดังกล่าว ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินโครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566  
 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม และสถานที่ราชการในเขตเทศบาล  
 ตำบลไพรบึง โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา โรงเรียนกุญชรศิริวิทย์  
 และระดับปฐมวัยจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  
 แนบท้าย คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1625/2566 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

1. คณะกรรมการอำนวยการ

1	นายวิจิต ไตรสรณกุล	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	ประธานกรรมการ
2	นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
3	นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
4	นายวิเชียร ธีระเลิศพานิชย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
5	นายอภิศักดิ์ แซ่จิ่ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
6	นายอติคม เจ็งตระกูล	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
7	นายประสงค์ จรรย์วัฒน์ชัยกุล	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
8	นางสาวสุดารัตน์ เจริญประเสริฐ	ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
9	นางสาวภัทรธัญญา แซ่จิ่ง	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
10	นายนิธิโรจน์ ณ์ัฐสุททินันท์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
11	นายไกรศักดิ์ วรทัต	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
12	นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
13	นางสาวรภัทรา สายเย็น	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
14	นางสาวกิตติยา มณีสว่าง	ผู้อำนวยการสำนักคลัง	กรรมการ
15	นางสาวชัชฎา ปัสบาล	ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
16	นายภาคภูมิ ราชสุนทร	เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
17	นางกมลลักษณ์ พุยกัคำสิงห์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
18	นางสาวทัศนันท์ สุโพณะ	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
19	นางชลกนก พันธุ์โอสถ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
20	นางวิสาขา ราชธา	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
21	นางสาวอัมรินทร์พรณ์ ไชยพรรค	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
22	นางณชา แสนจันทร์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
23	นางศิริประภา ชรจันทร์ศรี	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
24	นางจิราธร มุลเสนา	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
25	นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
26	นางสาวจินตนา มรรคสันต์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

27	นายมนตรี ระเบียบศรี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
28	นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
29	นางสาวธนพร แก้วสุด	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
30	นางสาวณิญาพรรณนักร์ พวงพันธ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	กรรมการ
31	นางอินทูอร บุญเนตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการและเลขานุการ
32	นางวิไลรัตน์ เทียบสิทธิคุณ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
33	นางสาวกุตลวรรณ กาลพัฒน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

## 2. คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประสานงาน

1	นางอินทูอร บุญเนตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	หัวหน้าคณะทำงาน
2	นางอุษนิพร สุมาจักร์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะทำงาน
3	นางสาวธันรณพรณ์ ไชยพรรค	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	คณะทำงาน
4	นางศิริประภา ชรจันทร์ศรี	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	คณะทำงาน
5	นางณชา แสนจันทร์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	คณะทำงาน
6	นางจิราธร มูลเสนา	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	คณะทำงาน
7	นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	คณะทำงาน
8	นางสาวจินตนา มรรคสันต์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
9	นายมนตรี ระเบียบศรี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
10	นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
11	นางสาวธนพร แก้วสุด	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
12	นางสาวณิญาพรรณนักร์ พวงพันธ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะทำงาน
13	นางรัชชดาวดี พันธสีมา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
14	นางสาวปนัดดา ชัยศรี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
15	นางสาวกุตลวรรณ กาลพัฒน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	คณะทำงาน
16	นางสาวอภิรดี สามศรี	นักสันทนการชำนาญการ	คณะทำงาน
17	นางสาวสิริกร พรหมสิทธิ์	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	คณะทำงาน
18	นางพิมพ์ไพ เสนา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
19	นางสาวบุญณณ์ภัสสร ทบตันธนพิ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
20	นางนันทภักดิ์ ยอดธรรม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
21	นางสาวสุวรรณญา คำผาง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
22	นางสาวอัมไพวรรณ ชัยศิริโกศล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
23	นางสาวภรณ์ฐิตา ภูมลี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
24	นางสาวศุภากร แสงงาม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน

/25สิบเอกชวกร...

25	สิบเอกขวกร โขตอำไพ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
26	นางพบพร กองปัด	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
27	นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
28	นางสาวธนากาญจน์ ทรัพย์ธนาณิล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	คณะทำงาน
29	นางสาวสุดารัตน์ ทองพันชั่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
30	นายขจรศักดิ์ เสมศรี	พนักงานขับรถยนต์	คณะทำงาน
31	นางสาวชนิษฐา หนองเหล็ก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
32	นางสาวชนม์พิชา บุตรศรีจิระโชติ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
33	นางสาวสุภาภรณ์ จันทรมนตรี	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
34	นางวิไลรัตน์ เทียบสิทธิคุณ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะทำงานและเลขานุการ
35	นางสาวปนัดดา ชัยศรี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
36	นางสาวกุลลวรรณ กาลพัฒน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

/บัญชีรายชื่อ...

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินโครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566  
ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนไพร่บึงวิทยาคม และสถานที่ราชการในเขตเทศบาล  
ตำบลไพร่บึง โรงเรียนไพร่ธรรมคุณวิทยา โรงเรียนกุญชรศิริวิทย์  
และระดับปฐมวัยจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  
แนบท้าย คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1625/2566 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

**กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์**

**คณะกรรมการดำเนินการ**

1	นายธนาชัย ไชยสิทธิ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายสุริยนต์ จันทร์แจ่ม	ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นายสนธชัย ระยั้งศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
4	นายสุบัญญัติ สุระชาติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
5	นางสาวลภัสสรดา ขจรโมทย์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	กรรมการ
6	นางสาวลลลนา บัวศรี	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	กรรมการ
7	นางสาวจิตรา มนตรี	รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการ
8	นายธนกฤต ศรีสมุทร	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการ
9	นางนิตยา อุปชีวะ	ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	กรรมการ
10	นางกาญจนา โพธิ์จิต	ครูโรงเรียนผักแพววิทยา	กรรมการ
11	นางศิริธร คงสุชา	ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	กรรมการ
12	นางสาวอรพรรณ จันทร์ดา	ครู โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	กรรมการ
13	นางธัญญลักษณ์ พรหมคุณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
14	นางหทัยรัตน์ วิวาสุข	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15	นางรัชณีกรรณ์ เทียมจิตต์	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16	นางสาววิไลพร พงษ์พล	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**1.คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6**

1	นายสุริยนต์ จันทร์แจ่ม	ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางพรรณพิไล เมืองจันทร์	ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	นางถนอม ไชยปัญญา	ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม	กรรมการ
4	นางเตือนใจ เรืองฤทธิ	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการและเลขานุการ

/2. คณะกรรมการ...

**2. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)**

1	นายสุรียนต์ จันทร์แจ่ม	ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายสำนวน ทองหล่อ	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นางฉันทย์ประภา ดวงกุลวรสุมภ์	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
4	นางสาวพรธิดา โชติช่วง	ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา	กรรมการ
5	นางสาวบานเย็น ดวงไชย	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
6	นางกาญจนา โพธิ์จิต	ครูโรงเรียนผักแพววิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**3. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)**

1	นายสุรียนต์ จันทร์แจ่ม	ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางชลธิชา วิเชียรสาร	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวสุพัตตา ศรีเมือง	ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา	กรรมการ
4	นางจุฑารัตน์ บัวหุ้ง	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
5	นายไผ่ดำรงณ์ อินธรรม	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
6	นางสาวเยาวภา วรครุฑ	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3**

1	นายสนธชัย ระยับศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นางกรนันท์ แสนทวีสุข	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
3	นางหทัยรัตน์ วิวาสุข	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6**

1	นางสาวลลลนา บัวศรี	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นางสาววิภาวดี คำแดง	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
3	นางศิริธร คงสุชา	ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**6. คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3)**

1	นายสนธชัย ระยับศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นางสาวลลลนา บัวศรี	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	นางอินทิรา ศิลารักษ์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
4	นายวุฒิพงษ์ อังคำตัน	ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
5	นางสาวขวัญศิริโคตะมา	ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา	กรรมการ
6	นางสาววรรณวิภา สุทธิสน	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/7. คณะกรรมการ...

**7. คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)**

1	นายสนธชัย ระยับศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางสาวลัลลนา บัวศรี	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวกัญญาณัฐ กุจะพันธ์	ครูโรงเรียนตรอกประชาสามัคคี	กรรมการ
4	นายสัญญา สำเภา	ครู โรงเรียนหนองหุ้มศรีสำราญวิทยา	กรรมการ
5	นางสิริกุล พลพันธ์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
6	นางอรอมล เอกฉัตรไชยพันธ์	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
7	นางสาวอรพรรณ จันทาดา	ครู โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**8. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6**

1	นางสาวจิตรา มนตรี	รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางสาวลัดดา เลิศศรี	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
3	นางรัชณีกรณีย์ เทียมจิตต์	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.ต้น (ม. 1-3)**

1	นายธนาชัย ไชยสัตย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางอุบลรัตน์ วรรณวงษ์	ครูโรงเรียนราชสีไศล	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวมาลินี วรรณทอง	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการ
4	นางปณิตา พลแก้ว	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
5	นางสาวจันทร์เพ็ญ สุพรรณ	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
6	นางสาวสมสมัย พลพงษ์	ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**10. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.ปลาย (ม. 4-6)**

1	นางธัญลักษณ์ พรหมคุณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายภูริทัต สามารถ	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นางวาสนา แสงศรี	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
4	นายบุญจันทร์ พลแก้ว	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
5	นางสาววิไลพร พงษ์พล	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**11. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันชุดคูณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6**

1	นางสาวลภัสสรดา ขจรโมทย์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางสาวเกษร ศรีจันดี	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
3	นางบุญเรือง พันธุ์งาม	ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/12. คณะกรรมการ...



**12. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันชุดทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3)**

1	นายสุปัญญา สุระชาติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นางอภาพัชร์ ธนทรงศ์ศิริ	ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวจารินี ไพรบึง	ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์	กรรมการ
4	นางนิรันรัตน์ สูงพล	ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	กรรมการ
5	นางสาวปาริชาติ คำหล้า	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
6	นางนิตยา อุปชีวะ	ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**13. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันชุดทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6)**

1	นางสาวลภัสรดา ขจรโมทย์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นางสาวพรสุดา โสภา	ครูโรงเรียนไพรรธรรมคุณวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวจันทร์สุมาลี วันทะวงษ์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
4	นางสาวหทัย เชื้อชาญ	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
5	นางนิภา พิศลิม	ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**14. คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์**

1	นายธนาชัย ไชยสัตย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายสุริยนต์ จันทร์แจ่ม	ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นายสนธชัย ระยัคศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	กรรมการ
4	นางสาววิไลพร พงษ์พล	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/กลุ่มสาระการ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1. คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1	นายสุจินต์ หล้าคำ	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นางณัฐธันัน บัวงาม	ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	นายทรงพล นามปัญญา	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา	กรรมการ
4	นางรุจี พันธุ์ศิริ	ผู้อำนวยการโรงเรียนดงรักวิทยา	กรรมการ
5	นายไพฑูรย์ ประสมศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงแก้ววิทยา	กรรมการ
6	นางนริศรารัตน์ ชัยภูมิโกคหิรัญ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
7	นางธมณ ชมภูวงค์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
8	นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล	ครู โรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
9	นายพิทักษ์ โสตแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
10	นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์	หัวหน้ากลุ่มโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการตัดสินประกวดสื่อและนวัตกรรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1	นายสุจินต์ หล้าคำ	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นางณัฐธันัน บัวงาม	ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	นายพิทักษ์ โสตแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	กรรมการ
4	นางรุจี พันธุ์ศิริ	ผู้อำนวยการโรงเรียนดงรักวิทยา	กรรมการ
5	นายทรงพล นามปัญญา	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา	กรรมการ
6	นายไพฑูรย์ ประสมศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงแก้ววิทยา	กรรมการ
7	นายอดิศักดิ์ พลศักดิ์	ศึกษานิเทศก์โรงเรียนอบจ.ศรีสะเกษ	กรรมการ
8	นายประยงค์ ร่วมจิต	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเขย	กรรมการ
9	นายธนากร ศรีดารา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย-สนวน	กรรมการ
10	นางนริศรารัตน์ ชัยภูมิโกคหิรัญ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
11	นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
12	นายบรรจบ ลำดวน	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการตัดสินประกวดการประกวดโครงงานสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1	นายทรงพล นามปัญญา	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางนริศรารัตน์ ชัยภูมิโกคหิรัญ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
3	นายสมนึก พันธุ์แก่น	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์บึง	กรรมการ
4	นายวิทยา จันลา	ครูโรงเรียนกันทรารมย์	กรรมการ
5	นายณัฐวุฒิ บุตรพวง	ครูโรงเรียนบ้านตราด	กรรมการ
6	นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ

7	นายสมภพ โคตพันธ์	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
<b>4. คณะกรรมการตัดสินประกวดการประกวดโครงงานสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย</b>			
1	นายทรงพล นามปัญญา	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางนริศรัตน์ ชัยภูริโกศศิริ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรบึงวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	ดร.ฉัตรชัย คัทเนตร	ครูโรงเรียนบ้านลำโรงพลัน	กรรมการ
4	นายสมคิด ศิริโท	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามภูมิ	กรรมการ
5	นายวัชรินทร์ พันธุ์แก่น	นักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุข	กรรมการ
6	นางสาวอุทัยวรรร วิเศษพงษ์	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยา	กรรมการ
7	นายบรรจบ ลำดวน	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
<b>5. คณะกรรมการตัดสินประกวดการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา</b>			
1	นายพิทักษ์ โสตแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายสุทธิพงศ์ เทียงธรรม	ครูโรงเรียนบ้านปราสาท	รองประธานกรรมการ
3	นายอลงกรณ์ บุญเลิศ	ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
4	นายชัชวาล ภูดอนตอง	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
5	นายสมบุรณ์ ศิริโชติ	ครูโรงเรียนบ้านเพี้ยนาม	กรรมการและเลขานุการ
<b>6. คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น</b>			
1	นายพิทักษ์ โสตแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายศักดิ์ชัย ตาวันดี	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นายวิรัตน์ ศรีโพหนอง	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
4	นางสาวอรุณชยา ยกพล	ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา	กรรมการ
5	นายพงศ์สรรค์ เจียงวงศ์	ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยา	กรรมการ
6	นายปิยะพงษ์ อ่อนหวาน	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการและเลขานุการ
<b>7. คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น</b>			
1	นายพิทักษ์ โสตแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายสถิตย์ ศรีหะจันทร์	ครูโรงเรียนราชสีไศล	รองประธานกรรมการ
3	นายสุรัตน์ มุกดาดี	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการ
4	นายอิทธิพล โพธิ์หมุด	ครูโรงเรียนตระการประชาสามัคคี	กรรมการ
5	นางสุภาพร ขจรประดิษฐ์	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยา	กรรมการ
6	นางสาวจตุพร สิงห์อาจ	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

**8. คณะกรรมการการแข่งขันเคาะตะกร้อ**

1	นายไพฑูรย์ ประสมศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนวงแก้ววิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายวุฒิเกียรติกร ใจแจ้ง	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	นายพลายุทธ ธรรมบุตร	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
4	นายไพโรจน์ อุดมลักษณ์	ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	กรรมการ
5	นายสุผล บุญยัง	ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา	กรรมการ
6	นายขจร ทอนศรี	ครูโรงเรียนदानอุดมศึกษา	กรรมการ
7	นายบุญช่วย ศรีคำเวียง	ครูโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยาลัง	กรรมการ
8	นายอรุณ พงษ์จันทร์โอ	ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม	กรรมการ
9	นายประยัต พลซัดขื่น	ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
10	นายธราธร ทาทอง	ครูโรงเรียนวงแก้ววิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**9. คณะกรรมการการแข่งขันเคาะฟุตบอล**

1	นางณัฐธนัน บัวงาม	ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นายพลิชฐ์ คำเพราะ	ครูโรงเรียนราชสีไศล	รองประธานกรรมการ
3	ว่าที่ร้อยโทประวิทย์ ศิลาคำ	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
4	นายครรชิต คงแสนคำ	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
5	นายภาคิน ยุวจิตรากุล	ครูโรงเรียนฝักแม้ววิทยา	กรรมการ
6	นายจักรกฤษณ์ มหาโชน	ครูโรงเรียนหนองหุ้มศรีสำราญวิทยา	กรรมการ
7	สิบเอกภูวนาด รักษ์วงศ์	ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยาคม	กรรมการ
8	นายสมศักดิ์ พิมพ์นันท	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการ
9	นายธีรพงษ์ โพนปลัด	ครูโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	กรรมการ
10	นายสมเกษ สะเทิงรัมย์	ครูโรงเรียนประชาพัฒนาศึกษา	กรรมการและเลขานุการ
11	นายสมภพ โคตพันธ์	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**10. คณะกรรมการการแข่งขันเคาะตะกร้อ**

1	นางณัฐธนัน บัวงาม	ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นายอาทิตย์ หาญชนะ	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นายโอภาณ พลพงษ์	ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม	กรรมการ
4	นายประพันธ์ จุรินทร์ชัย	ครูโรงเรียนกุญชรศิริวิทย์	กรรมการ
5	นายบุญยากร แก่นจักร	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการ
6	นายธนวัฒน์ นาคา	ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์	กรรมการ
7	นายวรยุทธ พิมพ์พยับ	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
8	นายอภิชาติ โถทอง	ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ

9	นายศุภกร สอนปัญญา	ครูโรงเรียนบ้านปราสาท	กรรมการ
10	นายจักรกฤษณ์ พยัคฆ์	ครูโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยาลังก	กรรมการและเลขานุการ
11	นายสมพงษ์ ไชยะพล	ครูโรงเรียนกุศลเสลาวิทยาคม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**11. คณะกรรมการตัดสินประกวดการการแข่งขัน To be number one Dancercise**

1	นางรุจณี พันธุ์ศิริ	ผู้อำนวยการโรงเรียนดงรักวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางธมน ชมภูวงศ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	นายสมศักดิ์ มีกรุด	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
4	นายพิทยา เพชรรัตน์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
5	นายอภิรักษ์ ศรีภา	ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
6	นางสาวนภัสนันท์ ไชโย	ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา	กรรมการ
7	นางสาวนภาวดี อรรถวัน	ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

**12. คณะกรรมการตัดสินประกวดการการแข่งขัน E-Sport (ROV)**

1	นายสุจินต์ หล้าคำ	ผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นายกฤษชัย แป้นโสม	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	นายเสกฐิติลป์ วงษ์นิล	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการ
4	นายอนุพงศ์ จิตรพิมาย	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการ
5	นายพยุหศักดิ์ ทองวิจิตร	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยา	กรรมการ
6	นายณัฐพงษ์ จันทร์ธา	ครูโรงเรียนตระการประชาสามัคคี	กรรมการ
7	นายบรรจบ ลำดวน	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม	กรรมการและเลขานุการ

**13. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ**

1	นายสุจินต์ หล้าคำ	ผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโกคหิรัญ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	นายกฤษชัย แป้นโสม	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม	กรรมการ
4	นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม	กรรมการ
5	นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม	กรรมการ
6	นายบรรจบ ลำดวน	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม	กรรมการ
7	นายสมภพ โคตพันธ์	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม	กรรมการและเลขานุการ

/กลุ่มสาระการ...

### กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

#### 1. คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1	นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	ประธานกรรมการ
2	นายสรารุช สมรัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นายประหยัด แก้วพิลึก	ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	รองประธานกรรมการ
4	ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย บุญหนัก	รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
5	นางสาวโสลันดา คำแดง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
6	นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
7	นายทวี จันทร์เต็ม	รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
8	นายศักดิ์ชัย ดาวันตี	รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
9	นางเจียมจิตร สีสันต์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยา	กรรมการ
10	นายพนัสศักดิ์ แดงบุญเรือง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยา	กรรมการ
11	นายวสุรงค์ พรหมคุณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	กรรมการ
12	นายวรวัฒน์ ศรีพอ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
13	ดร.กมลชนก วงวาท	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
14	นางนพวรรณ มะลิรักษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการและเลขานุการ
15	นางสาวอารีจิตร์ ก้านมะลิ	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16	นางณัฐฎาพร สัญญารัตน์	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17	นางสาวประวีณา มีวงษ์	ครูโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18	นายวัชรินทร์ ปราเวช	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19	นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20	นางสาวพิจิตรา วิจารณ์กุล	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21	นางสาวชัชราภรณ์ สุดาชาติ	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### 2. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1	นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	ประธานกรรมการ
2	ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย บุญหนัก	รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นายกิตตินันท์ โพธิสาร	ครูโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยาลักษณ์	กรรมการ
4	นางกัญญาภัทร อภิวัฒน์เมธากุล	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ

5	นางสุพิศ ไซยโชติ	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
6	นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและเลขานุการ
7	นายคงศักดิ์ แก้วกัมหา	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**3. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

1	นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	ประธานกรรมการ
2	นายสรุสิทธิ์ สัตยญารัตน์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นายวิเชียร ไซยโชติ	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
4	นายกิจวิภู เรืองศรี	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
5	นางสุวิตา ภูมิภาค	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
6	นางนิดาพร สุธัญญรัตน์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น**

1	นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	ประธานกรรมการ
2	นายทวี จันทร์เต็ม	รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นายวิโรจน์ บัวศรี	ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา	กรรมการ
4	นางสาวณัฐพัชร์ ธนาเพ็งจันทร์	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
5	นางปนัดดา หล้าคำ	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
6	นางสาวชลธิตา เชื้อพรมธรรม	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
7	นายสุทนต์ พุ่มพวง	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปลาย**

1	นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	ประธานกรรมการ
2	นางสาวโสฬันดา คำแดง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นายบุญมาก ทิฆมา	ครูโรงเรียนราชสีไศล	รองประธานกรรมการ
4	นางสาวประกายเพชร บุญเกิด	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
5	นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ์	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
6	นายปรีดา คุณวงษ์	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการ
7	นางสาวททยารัตน์ จุรินชัย	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/6. คณะกรรมการ...

6.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับประถมศึกษาและการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1	นายประหยัด แก้วพิลึก	ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายวสุรงค์ พรหมคุณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวเมธินุช ศิริวงศ์	ครูโรงเรียนโพธิ์วงศวิทยา	รองประธานกรรมการ
4	นางอารีจิตร ก้านมะลิ	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
5	นายศราวดี พิมพ์ชัยศรี	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
6	นายทวี เวียงนนท์	ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม	กรรมการ
7	นายมณฑิธร สุภโกศล	ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา	กรรมการ
8	นางลัดดา आयวงค์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
9	นายสันติ แสงสีดา	ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม	กรรมการ
10	นายชวัลณัฐ แทนคำ	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและเลขานุการ
11	นางสาววรรณิ สมเพชร	ครูโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1	นายประหยัด แก้วพิลึก	ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายวสุรงค์ พรหมคุณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นายชยพล เกษร	ครูโรงเรียนदानอุดมศึกษา	รองประธานกรรมการ
4	นางสาวจุฬาทิพิชา สติปัญญา	ครูโรงเรียนบกวิทยาคม	กรรมการ
5	นายบุญช่วย บุญเพ็ง	ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม	กรรมการ
6	นายสมพงษ์ วิทยา	ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	กรรมการ
7	นายสุนทร ใจภักดี	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
8	นายสมัย บัวหยาด	ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	กรรมการและเลขานุการ
9	นางสาวภูษณิศา ชัยวันนา	ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8. คณะกรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

1	นายประหยัด แก้วพิลึก	ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายวสุรงค์ พรหมคุณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นายพงศ์พิทักษ์ เลิศศรี	ครูโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา	กรรมการ
4	นางสาวพิกุล พลพงษ์	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ



5	นางสุจิตา วงศ์วรรณา	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยา	กรรมการ
6	นางสาวประวีณา มีวงษ์	ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**9. คณะกรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย**

1	นายประหยัด แก้วพิลึก	ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายวสุรงค์ พรหมคุณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวศศิธร อินทรยงค์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
4	นางนันทิดา แก้วสมศรี	ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา	กรรมการ
5	นางนัชชาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยา	กรรมการ
6	นายเสนีย์วัตร สารวรรณ	ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	กรรมการ
7	นางสาวรัตนภรณ์ สุวรรณพันธ์	ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**10. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น**

1	นางเจียมจิตร สีสันต์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางจันทร์ภา จรูญเรือง	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยา	กรรมการ
3	นางนิตมพา แข่งขัน	ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	กรรมการ
4	นางกิตติยาภรณ์ สำเนา	ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	กรรมการ
5	นางสาวรัชนิกร ละอองทอง	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยา	กรรมการ
6	นายอดิสร นวลสาร	ครูโรงเรียนบ้านเพียนาม	กรรมการ
7	นายสุรสันต์ ปะสังขี	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
8	นางสาวประภาพathy ทัพย์อุทัย	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
9	นางสาวภคพร สารรักษ์	ครูโรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**11. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

1	นางเจียมจิตร สีสันต์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางนวลจันทร์ บัวเขย	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นายบัญชา แข่งขัน	ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	กรรมการ
4	นางนิตนาท ศรีราตรี	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการ
5	นางพรรณมา ไสกระจำ	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยา	กรรมการ
6	นางณัฐฎาพร สัจญารัตน์	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

/12. คณะกรรมการ...

**12. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น**

1	นายพนัสศักดิ์ แดงบุญเรือง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทาศคม	ประธานกรรมการ
2	นางจิรวรรณ เทาศรี	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทาศคม	รองประธานกรรมการ
3	นายวิรัชชัย เสนาจ	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
4	นางสาวจันทิรา จงรักษ์	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทาศคม	กรรมการ
5	นางจันทรา จรุงเรือง	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทาศคม	กรรมการและเลขานุการ

**13. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

1	นายพนัสศักดิ์ แดงบุญเรือง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทาศคม	ประธานกรรมการ
2	นายเฉลิมศักดิ์ มะลิงาม	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทาศศรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นางอนงค์ ศิลาชัย	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทาศคม	กรรมการ
4	นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง	ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทาศคม	กรรมการ
5	นายมนตรี มณีวงษ์	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทาศคม	กรรมการและเลขานุการ

**14. คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6**

1	นายพนัสศักดิ์ แดงบุญเรือง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทาศคม	ประธานกรรมการ
2	นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	รองประธานกรรมการ
3	นายเจริญทรัพย์ สุพงษ์	ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรอมวิทาศคม	กรรมการ
4	นางสาวนิตยาพร กิ่งจันทร์	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทาศคม	กรรมการและเลขานุการ

**15. คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

1	นางนพวรรณ มะลิรักษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	ประธานกรรมการ
2	นายวรวัฒน์ ศรีพอ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	รองประธานกรรมการ
3	นายสรารุช สมรัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทาศคม	กรรมการ
4	นายพลเดช พิษณุประเสริฐ	ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาศรรค์	กรรมการ
5	ดร.ธันรณพจน์ ไชยพรรค	ศึกษานิเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
6	ดร.กมลชนก วงวาท	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการและเลขานุการ
7	นางสาวอารีจิตร์ ก้านมะลิ	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8	นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9	นายวัชรินทร์ ปราเวช	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทาศศรรค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10	นางสาววชิราภรณ์ สุตาชาติ	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทาศศรรค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/กลุ่มสาระ...

**กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**1. คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

1	นายก้อพงษ์ พรหมทา	ผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายกิจจนะ อยู่สุข	ผู้อำนวยการสถานศึกษาโพธิ์วงค์วิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นายสุพจน์ ขุนชาญชาติ	ผู้อำนวยการสถานศึกษากุญชรศิริวิทย์	รองประธานกรรมการ
4	นายปรมินทร์ นาคพันธ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษานาแก้ววิทยา	รองประธานกรรมการ
5	นายประกิต ชูจิตต์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษาไพโรธรรมคุณวิทยา	รองประธานกรรมการ
6	ว่าที่ร้อยตรีวิสรรชัย เวชสาร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษาไพโรธรรมคุณวิทยา	รองประธานกรรมการ
7	นางสาวประสานศรี ดวงแก้ว	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการ
8	นายสุพจน์ นารี	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการ
9	นางสาวสุพิชญา สิงห์คำ	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการ
10	นายสุชาติ พวงยอด	ครูโรงเรียนกุญชรศิริวิทย์	กรรมการ
11	นางจุไรรัตน์ สังข์แก้ว	ครูโรงเรียนโพธิ์วงค์วิทยา	กรรมการ
12	นางสาวสุพัตรา สุขพรม	ครูโรงเรียนนาแก้ววิทยา	กรรมการ
13	นางสาวราตรี สິงาม	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
14	นายวศิน สุพรรณม์	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**2. โครงการสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น**

1	นายปรมินทร์ นาคพันธ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางบังอร พรหมประดิษฐ์	ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	รองประธานกรรมการ
3	นายรัชชานนท์ บุญเรียน	ครูโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	กรรมการ
4	นางสุภัทธา จริตรัมย์	ครูโรงเรียนหนองหัวป่าประชาสรรค์	กรรมการ
5	นางสาวสุพัตรา สุขพรม	ครูโรงเรียนนาแก้ววิทยา	กรรมการ
6	นายวศิน สุพรรณม์	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

**3. โครงการสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย**

1	นายสุพจน์ ขุนชาญชาติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิริวิทย์	ประธานกรรมการ
2	นางสาวทภัยรัตน์ ทุมวงศ์	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวศรุดา พันธุ์ศรี	ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา	กรรมการ
4	นายบุญช่วย ลือโสภาน	ครู ศรีแก้วพิทยา	กรรมการ
5	นายสุชาติ พวงยอด	ครูโรงเรียนกุญชรศิริวิทย์	กรรมการและเลขานุการ
6	นางสาวพรเพ็ญ ปริญาณ	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/4. ตอบปัญหา...

**4. ตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น**

1	ว่าที่ร้อยตรีวิสรราชย์ เวชสาร	รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางสุทธิดา ดาวไสย์	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นายอัศวิน สุขเกษม	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรศักดิ์	กรรมการ
4	นางปาลีรัตน์ สายมณีวงศ์	ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา	กรรมการ
5	นางณิชากัทธ พิมสอน	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการ
6	นายวานิช ธรรมวัตร	ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม	กรรมการ
7	นางสาวประสานศรี ดวงแก้ว	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

**5. ตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย**

1	นายก่อพงศ์ พรหมทา	ผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางคำพอง นารี	ครูโรงเรียนดงรักวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นางสุกัญญา วาศรี	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรศักดิ์	กรรมการ
4	นายอำนาจ มูลมั่งคั่ง	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการ
5	นายณรงค์ศักดิ์ โอษฐ์งาม	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม	กรรมการ
6	นายวิวรรธน์ พุทธานู	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการ
7	นายไกรสิทธิ์ นามวิชัย	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

**6. ตอบปัญหาคุณธรรม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย**

1	นายประภิต ชูจิตต์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายสมศักดิ์ สมอ	ครูโรงเรียนบ้านเพียนาม	รองประธานกรรมการ
3	นางณิชากัทธ พิมสอน	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการ
4	นายวานิช ธรรมวัตร	ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม	กรรมการ
5	นางสาวอุษณี วันศรี	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
6	นางสาวอิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
7	นายสรวิทย์ แพงเพชร	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
8	นายรสพงศ์ รัตนสุพรหมกุล	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
9	นายสุพจน์ นารี	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

**7. ประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย**

1	นายกิจชนะ อยู่สุข	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์วังศิวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางอมรพิสมัย แก้วดี	ครูโรงเรียนไตรมิตร	รองประธานกรรมการ
3	นางพรรษา หาญเทียม	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการ
4	นางสาวนงพา จันทะสน	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรศักดิ์	กรรมการ
5	นางเพ็ญภา ใจสุข	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ

6	นางชญาภา บุญมีพิเศษ	ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์	กรรมการ
7	นายไพบุลย์ เลิศศรี	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยา	กรรมการ
8	นางจุไรรัตน์ สังข์แก้ว	ครูโรงเรียนโพธิ์วังศิวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
9	นางสาวสุพิชญา สิงห์คำ	ครูโรงเรียนไพรัชธรรมคุณวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### 8. ประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาครู

1	นายกิจชนะ อยู่สุข	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์วังศิวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางพิศมัย แร่เพชร	ครูโรงเรียนกระแซงวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นางสุวณีย์ ลือชา	ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา	กรรมการ
4	นางสาวราตรี สิงาม	ครูโรงเรียนไพรัชธรรมคุณวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
5	นางจุไรรัตน์ สังข์แก้ว	ครูโรงเรียนโพธิ์วังศิวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/กลุ่มสาระการ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

1. คณะกรรมการตัดสินโครงงานการงานอาชีพ ระดับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

1	นายชัยวัฒน์ สุมี	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นางสาวสำฤทธิ ศรีมงคล	ครูโรงเรียนชุมชน	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวสุพรรณณี ศรีสะอาด	ครูโรงเรียนชุมชน	กรรมการ
4	นายสุริศักดิ์ ศรีจักร	ครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่	กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการตัดสิน โครงงานการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1	นายชัยวัฒน์ สุมี	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นายบันลือ สิทธิศร	ครูโรงเรียนชุมชน	รองประธานกรรมการ
3	นางรักชนก สิงห์คำ	ครูโรงเรียนชุมชน	กรรมการ
4	นางอินธุภาณู แสงสุริโยทัย	ครูโรงเรียนชุมชน	กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการตัดสิน การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา

1	นายอุดม ยกพล	ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นายชาติเก่ง ทองเกลียว	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	นายศุภวัฒน์ ไชยปัญญา	ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม	กรรมการ
4	นายดิเรก เทียบสิทธิคุณ	ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา	กรรมการ
5	นางอำพรพรรณ ศรีวิพันธุ์	ครูโรงเรียนบ้านปราสาท	กรรมการ
6	นางสาววิไลพร มาแก้ว	ครูโรงเรียนไพโรธธรรมคุณวิทยา	กรรมการ
7	นายชัยชนะ ไชยนิล	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
8	นายถาวรณ วั่งสำเภา	ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	กรรมการ
9	นายเกียรติศักดิ์ วันล้วน	ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา	กรรมการ
10	ว่าที่ รต.นิคม แสนเสาร์	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
11	นายชาญชัย หวังดี	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการ
12	นายพงษ์วิวัฒน์ จุฬามณี	ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
13	นายสุพิช อุตร	ครูโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา	กรรมการและเลขานุการ
14	นางสาวตุลามาสา บัวงาม	ครูโรงเรียนประชาพัฒนาศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

**4. คณะกรรมการตัดสิน การแกะสลักผัก ผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา**

1	นางสาวกิตติยา ศรีสงคราม	ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาศึกษา	ประธานกรรมการ
2	นางวันทนา บุตรศรี	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นางวรลักษณ์ โกยรัมย์	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
4	นางสาววิราวัลย์ โปธิ	ครูโรงเรียนราศีไศล	กรรมการ
5	นางวารุณี ทำนา	ครูโรงเรียนกุศลเสลาวิทยาคม	กรรมการ
6	นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
7	นางหวานจิต จันท์แจ่ม	ครูโรงเรียนผักแพววิทยา	กรรมการ
8	นางวรรณภา ศรีอินทร์	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการและเลขานุการ

**5. คณะกรรมการตัดสิน งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา**

1	นางอำภัสสร เจริญศิริ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท	ประธานกรรมการ
2	นายธนัท สมหมาย	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท	รองประธานกรรมการ
3	นางเสาวภา พรหมทา	ครูโรงเรียนไพรม์บึงวิทยาคม	กรรมการ
4	นางสาวชิราพรรณ ไชยะเดชะ	ครูโรงเรียนไพรัชธรรมคุณวิทยา	กรรมการ
5	นางอุ้นเรือน นามขร	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
6	นางวัชรี ทองหล่อ	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
7	นางสาวลฎาภา อายุวงษ์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและเลขานุการ

**6. คณะกรรมการตัดสิน งานประดิษฐ์ร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา**

1	นายณรงค์ฤทธิ์ แคมคำ	ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตร	ประธานกรรมการ
2	นายวีระวัฒน์ แดงบุตตา	รองผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตร	รองประธานกรรมการ
3	นางกรวิภา สิงห์เทิน	ครูโรงเรียนหนองท่มศรีสำราญวิทยา	กรรมการ
4	นางสาวนิชาภา พราวศรี	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
5	นางกรติกา แสงโพธิ์แก้ว	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
6	นางสาวอรทัย กันหาวัน	ครูโรงเรียนกุศลเสลาวิทยาคม	กรรมการ
7	นางสาวยุภาพร บุญอาจ	ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม	กรรมการ
8	นางสาวจินตนา คงเสนะ	ครูโรงเรียนไพรม์บึงวิทยาคม	กรรมการ
9	นางสาวสุพรรณษา ชุมโทโล่	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
10	นางศรีวิไล ปราศจาก	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการและเลขานุการ

/ 7. คณะกรรมการ...

**7. คณะกรรมการตัดสิน สวนภาคแห่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษา**

1	นายสมชาย คำปลิว	ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคำวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายวิรัตน์ นครราช	รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคำวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร	ครูโรงเรียนกำแพง	รองประธานกรรมการ
4	นายธนวัฒน์ บัวแย้ม	ครูโรงเรียนกำแพง	กรรมการ
5	นายธนากร พิกุลทอง	ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง	กรรมการและเลขานุการ

**8. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ**

1	นายณรงค์ฤทธิ์ แคมคำ	ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตร	ประธานกรรมการ
2	นายวีระวัฒน์ แดงบุตตา	รองผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตร	รองประธานกรรมการ
3	นางโสภา พิเชฐโสภณ	ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ	รองประธานกรรมการ
4	นางสาวดารณี วัฒนปรางณี	ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ	กรรมการ
5	นางสาวสุภัทรา ชุสาย	ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ	กรรมการ
6	นางกิงกาญจน์ ทองเกลียว	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการและเลขานุการ

/ศูนย์การเรียนรู้...



### ศูนย์การเรียนรู้ระดับปฐวัย

#### 1. คณะกรรมการตัดสินโครงการงานอาชีพ ระดับ ประถมศึกษา และมีธยมศึกษาตอนต้น

1	นางนพวรรณ มะลิรักษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	ประธานกรรมการ
2	นางอภัสสร เจริญศิริ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวไพไลพร มลิรัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
4	นายสงกรานต์ คำบึงกลาง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม	กรรมการ
5	นายวรวัฒน์ ศรีพอ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
6	นายเกียรติศักดิ์ กาทอง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
7	นายธนัท สมหมาย	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท	กรรมการ
8	นางสาวกมลชนก วงวาฬ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการและเลขานุการ
9	นางมโนไพร พันธุ์แก่น	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### 2. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมส์ทายชื่อเสียงอะไรเอ๋ย

1	นางอภัสสร เจริญศิริ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท	ประธานกรรมการ
2	นางสาวกมลชนก วงวาฬ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	รองประธานกรรมการ
3	นางวิไล ชลุมพี	ครูโรงเรียนบ้านปราสาท	กรรมการ
4	นางอนงค์ คำคาวี	ครูโรงเรียนบ้านเพียนาม	กรรมการ
5	นางสาวมัจฉา เหมือนเหล่า	ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
6	นางสาวระริน พงษ์วัน	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
7	นางรัชดาภรณ์ ฉิมอยู่	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
8	นางวรรณภา กอบุดร	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการและเลขานุการ

#### 3. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี

1	นางนพวรรณ มะลิรักษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	ประธานกรรมการ
2	นายเกียรติศักดิ์ กาทอง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	รองประธานกรรมการ
3	นางอัจฉรา แสงสกุล	ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
4	นางสาวอัมพรพรรณ โจมภาค	ครูโรงเรียนบ้านปราสาท	กรรมการ
5	นางสาวสร้อยญา วาดงาม	ผู้ช่วยครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเพียนาม	กรรมการ
6	นางสาวพิชชาอร เกาะประทุม	ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ

- |   |                      |                                |                     |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 7 | นางสาวธนภรณ์ มีฤทธิ์ | นักศึกษาโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ | กรรมการ             |
| 8 | นางมโนไพร พันธุ์แก่น | ครู คศ.๓โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ | กรรมการและเลขานุการ |

**4. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตัวต่อเสริมทักษะ (เลโก้)**

- |   |                        |                                      |                     |
|---|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | นายสงกรานต์ คำบึงกลาง  | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม       | ประธานกรรมการ       |
| 2 | นายวรวัฒน์ ศรีพอ       | รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ | รองประธานกรรมการ    |
| 3 | นางวิไลพร พันรอบ       | ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านเพียนาม         | กรรมการ             |
| 4 | นางอัจฉรา แสงสกุล      | ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง      | กรรมการ             |
| 5 | นางอุบล ดาวงษ์         | ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ      | กรรมการ             |
| 6 | นางเพียรพร วรรณเวช     | ครู คศ. ๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ     | กรรมการ             |
| 7 | นางสาวบุญมี แก้วจันทร์ | ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านปราสาท      | กรรมการ             |
| 8 | นางภักดิญญา พรหมรินทร์ | ครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ      | กรรมการและเลขานุการ |

**5. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดภาพจากสิ่งเ้า**

- |   |                          |   |                     |
|---|--------------------------|---|---------------------|
| 1 | นางสาวพิไลพร มลิรัตน์    | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง       | ประธานกรรมการ       |
| 2 | นายธนัท สมหมาย           | รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท        | รองประธานกรรมการ    |
| 3 | นางอัจฉรา แสงสกุล        | ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง         | กรรมการ             |
| 4 | นางวิไลพร ชลุมพี         | ครู คศ.๔ โรงเรียนบ้านปราสาท             | กรรมการ             |
| 5 | นางสาวสร้อยญา วาดงาม     | ครูผู้ช่วยอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพียนาม | กรรมการ             |
| 6 | นางสาวพิชชาอร เกาะประทุม | ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ     | กรรมการ             |
| 7 | นางสาวธนภรณ์ มีฤทธิ์     | ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพียนาม        | กรรมการ             |
| 8 | นางมโนไพร พันธุ์แก่น     | ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ         | กรรมการและเลขานุการ |

**6. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน**

- |   |                         |                                      |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | นางอภัสสร เจริญศิริ     | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท        | ประธานกรรมการ    |
| 2 | นางสาวกมลชนก วงวาท      | รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นางอัมพรพรรณ โจมภาค     | ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านปราสาท          | กรรมการ          |
| 4 | นางสาวมัจฉา เหมือนเหลา  | ผู้ช่วยครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง     | กรรมการ          |
| 5 | นางสาวจุฑารัตน์ กุลวงศ์ | บุคลากร ฯ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ     | กรรมการ          |
| 6 | นางวิจิตรา บุญต่อ       | ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพียนาม     | กรรมการ          |

/7 นางสาวชุตินญา ...

- |   |                        |                                  |                     |
|---|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 7 | นางสาวชุตติญา ปัตถา    | บุคลากร ฯ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ | กรรมการ             |
| 8 | นายธนชัย เนื่องแนวน้อย | ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  | กรรมการและเลขานุการ |

**7. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ**

- |   |                         |                                      |                     |
|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | นางนพวรรณ มะลิรักษ์     | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    | ประธานกรรมการ       |
| 2 | นายวรวัฒน์ ศรีพอ        | รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ | รองประธานกรรมการ    |
| 3 | นางวิไล ชลุมภ์          | ครู คศ.4 โรงเรียนบ้านปราสาท          | กรรมการ             |
| 4 | นางสาวมัจฉา เหมือนเหล่า | ผู้ช่วยครู โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง    | กรรมการ             |
| 5 | นางสาวยุพา โสพัฒน์      | ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพียนาม     | กรรมการ             |
| 6 | นางสาวนิตยา พันธุ์วิไล  | ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  | กรรมการ             |
| 7 | นางสาวพัชรี นามปัญญา    | นักศึกษาฯ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ     | กรรมการ             |
| 8 | นางเพียรพร วรรณเวช      | ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ     | กรรมการและเลขานุการ |

**8. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะวิทยาศาสตร์**

- |   |                          |                                      |                     |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | นายสงกรานต์ คำบึงกลาง    | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม       | ประธานกรรมการ       |
| 2 | นายเกียรติศักดิ์ กาทอง   | รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง | รองประธานกรรมการ    |
| 3 | นางสาวอัมพรพรรณ โจมภาค   | ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านปราสาท          | กรรมการ             |
| 4 | นางสาวเรือนแก้ว บุญเจริญ | ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง   | กรรมการ             |
| 5 | นางสาวจุฑารัตน์ กุลวงศ์  | บุคลากร ฯ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ     | กรรมการ             |
| 6 | นางบุญมี แก้วจันทร์      | ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านปราสาท      | กรรมการ             |
| 7 | นางรัชดาภรณ์ ฉิมอยู่     | ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  | กรรมการ             |
| 8 | นางสาวระริน พงษ์วัน      | นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      | กรรมการ             |
| 9 | นางวรรณภา กอบุดร         | ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ      | กรรมการและเลขานุการ |

**9. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมบล็อกไม้สร้างสรรค์**

- |   |                          |                                      |                  |
|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | นางสาวพิไลพร มลิรัตน์    | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง    | ประธานกรรมการ    |
| 2 | นายธนต์ สมหมาย           | รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท     | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นางสาวอัมพรพรรณ โจมภาค   | ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านปราสาท          | กรรมการ          |
| 4 | นางอนงค์ คำควี           | ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านเพียนาม         | กรรมการ          |
| 5 | นางสาวเรือนแก้ว บุญเจริญ | ครู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง | กรรมการ          |

/6 นางสาวนิตยา ...

- |   |                      |                                     |                     |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 6 | นางสาวนิตยา พันธุ์ไธ | ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ | กรรมการ             |
| 7 | นางสาวชุตินญา ปัดถา  | บุคลากร ฯ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    | กรรมการ             |
| 8 | นางอุบล ดาวงษ์       | ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ     | กรรมการและเลขานุการ |

**10. คณะกรรมการตัดสินประกวดสื่อครู**

- |   |                       |                                      |                     |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | นางนพวรรณ มะลิรักษ์   | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    | ประธานกรรมการ       |
| 2 | นางอภัสสร เจริญศิริ   | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท        | รองประธานกรรมการ    |
| 3 | นางสาวไพไลพร มลิรัตน์ | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง    | กรรมการ             |
| 4 | นายสงกรานต์ บึงคำกลาง | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม       | กรรมการ             |
| 9 | นางสาวกมลชนก วงวาท    | รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ | กรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1	นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีไศล	ประธานกรรมการ
2	นายวีระ ชิตชม	ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	นายเวชวัฒน์ อัดตโน	ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา	รองประธานกรรมการ
4	นายสงกรานต์ คำบึงกลาง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม	รองประธานกรรมการ
5	นายสุรฉัตร ดวงกุลวเรศภูมิ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
6	นายเรืองยศ สุภาว	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
7	นางสุคันทร บาอินทร์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม	กรรมการ
8	นางสาวคณินิจ พรมลา	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
9	นางสุกัญญา ชะบาราชีบุษย์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการและเลขานุการ
10	นางณษา แสนจันทร์	ศึกษานิเทศก์ อบจ.ศรีสะเกษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11	นางนันทน์ภัส ชะบา	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12	นางเฉลิมพร เอิกเกริก	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. กิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

1	นางสุกัญญา ชะบาราชีบุษย์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีไศล	ประธานกรรมการ
2	นางนันทน์ภัส ชะบา	ครูโรงเรียนราชินีไศล	รองประธานกรรมการ
3	Miss Camelle Fernandez	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
4	นายสุกัณฑ์ เรืองศักดิ์	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
5	นางสาวจันทิมา มณี	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการ
6	นางนารี สัตยาพันธ์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
7	นายวรวิทย์ ประจักษ์ทรัพย์	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการและเลขานุการ
8	นางกฤตยา เลิศศรี	ครูโรงเรียนโพธิ์บึงวิทยาคม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. กิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1	นายสงกรานต์ คำบึงกลาง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม	ประธานกรรมการ
2	นางสาวรัชฎาวรรณ ใบเขียว	ครูโรงเรียนไตรมิตร	รองประธานกรรมการ
3	Mr.Hendrik Wanke	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ

4	นางสุวินนา วานมา	ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา	กรรมการ
5	นางสาวปริญญา ทิพวัน	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
6	นางสาวรวงคณา พุฒพันธ์	ครูโรงเรียนไพริบึงวิทยาคม	กรรมการ
7	นางปยุณวีร์ มีบุญ	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการและเลขานุการ
8	นางสาวอรทัย อยู่เย็น	ครูโรงเรียนไพริธรรมคุณวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**4. กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น**

1	นายเรืองยศ สุภาว	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีไศล	ประธานกรรมการ
2	นางบัวตุม เลิศศรี	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวหทัยา บุญสุข	ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	กรรมการ
4	นายอำพร สิมณี	ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา	กรรมการ
5	นางสาวอาภรณ์ อัจฉกัฏ	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
6	Mr. Julian Dabi Ekwene	ครูโรงเรียนบ้านเพียนาม	กรรมการ
7	นายสุรสิทธิ์ แก้วบุตดี	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการ
8	นางสาวบัวลิน พันธุ์แก่น	ครูโรงเรียนไพริบึงวิทยาคม	กรรมการ
9	นางปราณี สีดา	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการและเลขานุการ
10	นางสาวกัญญาณี พิมพ์วัน	ครูโรงเรียนไพริธรรมคุณวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**5. กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

1	นายสุรธัญย์ ดวงกุลวรเสถียร	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีไศล	ประธานกรรมการ
2	นางสาวสังวาลย์ สาคัมภีร์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	Mr. Daniele Nicorvo	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการ
4	นายสักกรินทร์ แสงสุนทะริ	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม	กรรมการ
5	นางสาวพิมพ์ภัทร ภัทรพงษ์กุล	ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา	กรรมการ
6	นางสาวนุชจริย์ ขุนอินทร์	ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	กรรมการ
7	นางรัชณี ภูตสวัสดิ์	ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์	กรรมการ
8	นายพัลลภ อมรเดชากุล	ครูโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยาลัง	กรรมการ
9	นายยิ่งวัฒน์ พิสุทธิจิระธาดา	ครูโรงเรียนราชสีไศล	กรรมการและเลขานุการ
10	นางสาวกรรณิการ์ บุญรวม	ครูโรงเรียนไพริบึงวิทยาคม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ 6. กิจกรรมโครง...

6. กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนและละครภาษาจีน ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย

1	นางสาวคณิงนิจ พรหมลา	ครูโรงเรียนราชินีไศล	ประธานกรรมการ
2	นางสาวสุภาพร มะลิสา	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวสุจิตรา คงวัน	ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	กรรมการ
4	Miss Lyn Jin Xin	ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	กรรมการ
5	นางลักขณา ภูมาตนา	ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา	กรรมการ
6	นางสาวกนกกร ดอกพอง	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการและเลขานุการ
7	นางสุปราณี พอกพูน	ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7. กิจกรรมการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย

1	นายวีระ ชิตชม	ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม	ประธานกรรมการ
2	นางอารี โพธิสาร	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	รองประธานกรรมการ
3	Mrs.Rheem Dicman Besic	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
4	นางรำไพ ธนรัชต์เดชาพงศ์	ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา	กรรมการ
5	นางพิศมัย เวียงนนท์	ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม	กรรมการ
6	นางอารยานี บุญจง	ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์	กรรมการ
7	นางสาวอรวดี จิตรวิริยะตรง	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
8	นางสุวรรณดี ลาคำ	ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	กรรมการ
9	นางสกุลกานต์ เกื่อนตีนกง	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการและเลขานุการ
10	นางเรณู พันรอบ	ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น

1	นายพลีษฐ์ คำเพราะ	ครูโรงเรียนราชินีไศล	ประธานกรรมการ
2	นางสาวประณิดา จุลทัศน์	ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม	รองประธานกรรมการ
3	Miss Ronalyn Rollo Pil	ครูโรงเรียนบ้านเพียนาม	กรรมการ
4	Mr. Tenyah Etienne	ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	กรรมการ
5	นางรดาธร ภูมิแสนโคตร	ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม	กรรมการ
6	Mr. Edmund Gayading Besic	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
7	นางสาววิภาณันท์ ลมเขย	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
8	นางชรัลภัสร์ พิสุทธิจิระธาดา	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการและเลขานุการ

9 นางชญานดา โททัสสะ ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

9. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- 1 นายเวชวัฒน์ อัดตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา ประธานกรรมการ
- 2 นางสาวศิริพร ศรีสันติแสง ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ
- 3 นางสาวสุพัฒตรา สังข์เกิด ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา กรรมการ
- 4 Mr. Anya Bryan Andu ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม กรรมการ
- 5 Miss. Joninie Manio Pudos ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ
- 6 นางสาวปัญชลิกา ทะคำวงษ์ ครูโรงเรียนกุศลเสลาวิทยาคม กรรมการ
- 7 นายฐิติวัฒน์ เดชกุญชร ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม กรรมการ
- 8 นายวรัณณวัฒน์ ศรีวงษ์ ครูโรงเรียนราชสีไศล กรรมการและเลขานุการ
- 9 นายภัทรนันท์ มูลศรี ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

10. กิจกรรมเล่นิทานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย

- 1 นางสุคันทร บาอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ประธานกรรมการ
- 2 นางศรีัญญา บุตรนามรัก ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา รองประธานกรรมการ
- 3 นางสุชธาทิพย์ รัตนลัย ครูโรงเรียนดำนอุดมศึกษา กรรมการ
- 4 Mriss Rachel Albore Lipio ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ
- 5 นางสาวโชติกา บุญเนตร ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ
- 6 Miss. Bridget Abingwo ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม กรรมการ
- 7 นางสาวนิตยา วิรุณพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม กรรมการ
- 8 นางจันทร์จิรา ปิ่นทอง ครูโรงเรียนไตรมิตร กรรมการ
- 9 นางสาวอรุชยา อัดโท ครูโรงเรียนหนองถ่ม กรรมการ
- 10 นางสาวสุภัทรา ฝ่าโผน ครูโรงเรียนหวายคำวิทยา กรรมการ
- 11 นางกัลย์ศรุตาน นนทะมา ครูโรงเรียนราชสีไศล กรรมการและเลขานุการ
- 12 นางชิตชนก คำทาสี ครูโรงเรียนไพโรบึงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

11. กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครู

- 1 นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีไศล ประธานกรรมการ
- 2 นายวีระ ชิตชม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
- 3 นายเวชวัฒน์ อัดตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา กรรมการ
- 4 นายสงกรานต์ คำบึงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม กรรมการ



5	นางณชา แสนจันทร์	ศึกษานิเทศก์ อบจ.ศรีสะเกษ	กรรมการ
6	นางสุกัญญา ชะบาราชีบุษย์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมา	กรรมการและเลขานุการ
7	นางสาวคณินิจ พรหมลา	ครูโรงเรียนราชสีมา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8	นางเฉลิมพร เอิกเกริก	ครูโรงเรียนราชสีมา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/กลุ่มสาระการ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1	นางคุณากร บุญสาส์	ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางปานิสรา ร่องเมือง	ผู้อำนวยการโรงเรียนตรระกาศประชาสามัคคี	กรรมการ
3	นายวัลลภชัย เชื้อพันธ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรระกาศประชาสามัคคี	กรรมการ
4	นายอภิชาติ วันประเสริฐ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	กรรมการ
5	นางสาวเตือนใจ ไชยโคตร	รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	กรรมการ
6	นางวีชรา บุญมานพ	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
7	นางสาวรัชนิดา ญาณโกมุท	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
8	นางปาลิตา พงศ์ชะอุ่มดี	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
9	นางสาววรรณิ นวลแย้ม	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
10	นางสุพรรณษา ชุมโทโล่	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
11	นางสาวเพชรรัตน์ สัมครการ	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
12	นางสาวพจนีย์ สีทอง	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
13	นางสาวสุภาพร โพธิชัย	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
14	นายสุพจน์ ดำริห์	ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	กรรมการ
15	นายสมยศ นุชใหม่	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

1. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1	นางคุณากร บุญสาส์	ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางสยามนต์ บุญชิต	ครูโรงเรียนตรระกาศประชาสามัคคี	กรรมการ
3	นางอารีลักษณ์ วันดี	ครูโรงเรียนตรระกาศประชาสามัคคี	กรรมการ
4	นางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์	ครูโรงเรียนไพบึงวิทยาคม	กรรมการ
5	นางจีรภา ประดา	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
6	นางสาวศรีสุดา ชานนท์	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
7	นางสาวมนัสวี สุระบุตร	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
8	นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ์	ครูโรงเรียนกฤษณศิริวิทย	กรรมการ
9	นางไขศรี โพธิ์พันธุ์	ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา	กรรมการ
10	นางวีชรา บุญมานพ	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ
11	นางปาลิตา พงศ์ชะอุ่มดี	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการ

/2. กิจกรรม...

2. กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1	นางคุณากร บุญสาส์	ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางหอมไกล อังคะสี	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
3	นางสาวกาญจนา ดวงมณี	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
4	นางสุรีย์พร กันเทพา	ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี	กรรมการ
5	นางสาวบังอร รัตนพันธ์	ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยาลด齡กั	กรรมการ
6	นางสาวดารารวรรณ คำสุข	ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	กรรมการ
7	นางสาวมณียภา สินธุ์ทิพย์	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการ
8	นางนาจดยา สมจันท์	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการ
9	นางสาวรัชนิดา ญาณโกมุท	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

3.กิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

1	นางปานิสรา รongเมือง	ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี	ประธานกรรมการ
2	นางสาวกานต์ทิมา โพธิ์งาม	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
3	นางวราภรณ์ แก้วเขียวงาม	ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี	กรรมการ
4	นางสาวฐานิดา คำออก	ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	กรรมการ
5	นางเปรมจิต ป้อมปาน	ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	กรรมการ
6	นางพิจิตรา นวนแสง	ครูโรงเรียนกุญชรศิริวิทย์	กรรมการ
7	นางสาวอารีรัตน์ ศรีบุญเรือง	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการ
8	นางสาวสังวาลย์ โทคำเวช	ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	กรรมการ
9	นางสาววรรณิ นวลแย้ม	ครูโรงเรียนสายธารวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1	นางปานิสรา รongเมือง	ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี	ประธานกรรมการ
2	นายอนทัย ศรีภักดี	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม	กรรมการ
3	นายปัญญา สุวรรณ	ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	กรรมการ
4	นางสาวสมเพียร พัฒนะธรรมวงษ์	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
5	นางสาวทักษิญา เทพมณี	ครูโรงเรียนหนองหัวประชาสรรค์	กรรมการ
6	นายสมัย ธงศรี	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการ
7	นายประสพพร ชูชื่น	ครูโรงเรียนกุศลเสลาวิทยาคม	กรรมการ
8	นางสาวกาญจกัันตา เหมือนเพชร	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการและเลขานุการ

**5. กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

1	นายอภิชาติ วันประเสริฐ	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางยุพิน โสพัฒน์	ครูโรงเรียนกุตเสลาวิทยาคม	กรรมการ
3	นางกัญญาภัค ศรีดี	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการ
4	นางสาวสุมาลี เมาลีชาติ	ครูโรงเรียนดงรักวิทยา	กรรมการ
5	นางสาวบาสิกา สมรักษ์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
6	นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ์	ครูโรงเรียนบุญชรัสวิทย์	กรรมการและเลขานุการ

**6. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษา**

1	นายสมยศ นุชใหม่	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางมลิวรรณ เจริญตาม	ครูโรงเรียนบ้านปราสาท	กรรมการ
3	นางสาวรัตนติยาพร ทิพวาริ	ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรรมการ
4	นางสาวกิตากาน แก้วนรสิงห์	ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการและเลขานุการ

**7. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย**

1	นายวัชรชัย เชื้อพันธ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรระกาศประชาสาร	ประธานกรรมการ
2	นางสาวอารีรัตน์ แสนปลื้ม	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
3	นางสาวอมราพร สุรวิทย์	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
4	นางปนัดดา อินวัน	ครูโรงเรียนไพฑูริย์คุณวิทยา	กรรมการ
5	นางวิภาวดี วันเดช	ครูโรงเรียนกัทรอมวิทยาคม	กรรมการ
6	นางสาวมยุนา บุญจง	ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	กรรมการ
7	นายพิชิต บุชบงก์	ครูโรงเรียนไพฑูริย์คุณวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

**8. กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย**

1	นางสาวเตือนใจ ไชยโคตร	รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล	โรงเรียนไพฑูริย์คุณวิทยา	กรรมการ
3	นางประภาภรณ์ พงษ์สิน	โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการ
4	นางสาวนภัสวรรณ หลาบสีดา	โรงเรียนไตรมิตร	กรรมการ
5	นายภูริพัฒน์ ลือขจร	โรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
6	นางสาวยุภาภรณ์ ศรีสมบัติ	โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม	กรรมการ
7	นางสาวอัชฎาพร จரியา	โรงเรียนนาแก้ววิทยา	กรรมการและเลขานุการ

**9. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม กลอนสี่ (๔ บท) ระดับชั้นประถมศึกษา**

1	นายสุพจน์ คำริห์	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายธนภัทร กาญจรัส	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยา	กรรมการ
3	นางสาวจิตาภา วงศ์พิทักษ์	ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยา	กรรมการ
4	นายนิรันดร์ กุลโชติ	ครูโรงเรียนนาแก้ววิทยา	กรรมการและเลขานุการ

**10. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม กาพย์ยานี ๑๑ (๔ บท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น**

1	นายสมยศ นุชใหม่	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางสาวพรทิพย์ ไยขันซ์	ครูโรงเรียนไพโรธรรมคุณวิทยา	กรรมการ
3	นายปิยะฉัตร พานจันทร์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
4	นางธัญญาพร ทองมนต์	ครูโรงเรียนโพธิ์พิทยาคม	กรรมการ
5	นางสาวกัญญารัตน์ ไชยประโคน	ครูโรงเรียนราชสีเสล	กรรมการและเลขานุการ

**11. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม โคลงสี่สุภาพ (๒ บท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย**

1	นางสาวเตือนใจ ไชยโคตร	รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	ประธานกรรมการ
2	นางปัญญญาภา แก้วกัณฑ์	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
3	นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ	ครูโรงเรียนไตรมิตร	กรรมการ
4	นางสาวลัญจมา รุ่งคำ	ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

**12. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม กิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ครูผู้สอน)**

1	นางคุณากร บุญสาส์	ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายสุพจน์ คำริห์	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	กรรมการ
3	นางปานิสรา รongเมือง	ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี	กรรมการ
4	นายอภิชาติ วันประเสริฐ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	กรรมการ
5	นางสาวเตือนใจ ไชยโคตร	รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา	กรรมการ
6	ดร.ปิยะพันธ์ พิษณุประเสริฐ	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ อบจ.ศรีสะเกษ	กรรมการ
7	นายวัชรชัย เชื้อพันธ์	โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1	นายสุรศักดิ์ ภาผล	ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	ประธานกรรมการ
2	นายอนุชา ปัญญานนท์	ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา	รองประธานกรรมการ
3	นายเทวินทร์ โตไทยะ	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์	กรรมการ
4	นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์	กรรมการ
5	นางสาวพิไลพร มณีรัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
6	นางอัจฉรา จิกชาติรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา	กรรมการ
7	นายอภิวัฒน์ โสมมา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบกวิทยาคม	กรรมการ
8	นายวีระชิต คำชมพู	ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา	กรรมการ
9	นางพรสวรรค์ आयวัฒน์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	กรรมการ
10	นายสุเด่นทวีทรัพย์ ชนะชัย	รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	กรรมการ
11	นายชนะกร สุโพธิ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา	กรรมการ
12	นายเกียรติศักดิ์ กาทอง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
13	นายสิทธิานต์ บุคดีเสาร์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์	กรรมการ
14	นางจิราธร สิงห์คำ	ครู โรงเรียนศิลาลาดวิทยา	กรรมการ
15	นางสาววรรณภัทร์ โพธิ์วัฒน์	ครู โรงเรียนศิลาลาดวิทยา	กรรมการ
16	นายภณพงษ์ สังข์วัง	ครู โรงเรียนศิลาลาดวิทยา	กรรมการ
17	นายเอกราช วงษ์ปลั่ง	ครู โรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	กรรมการ
18	นายเดชา แหวนวงษ์	ครู โรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	กรรมการ
19	นางสาวสมใจ คำภีร์	ครู โรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	กรรมการ
20	ว่าที่ร.ต.จิระศักดิ์ จันทบุตร	ครู โรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	กรรมการ
21	นางวิยะดา เลิศศรี	ครู โรงเรียนบกวิทยาคม	กรรมการ
22	นางสะไบทิพย์ นะตาคำ	ครู โรงเรียนบกวิทยาคม	กรรมการ
23	นายฐิติรัตน์ เฟื่องชัย	ครู โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์	กรรมการ
24	นายชนาเทพ โสมาพิมพ์	ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์	กรรมการ
25	นางจiranันท์ อาจสาลี	ครู โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์	กรรมการ
26	นางสาวณิชาธิ์ คำศรีทา	ครู โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์	กรรมการ
27	นายอลงกรณ์ ศรีเลิศ	ครู โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ

28	นายพงศ์ดนัย พวงยอด	ครู โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
29	นายอภิชาติ โถทอง	ผู้ช่วยครู โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	กรรมการ
30	นางสาวไพรวรรณ สั้งวัง	ครู โรงเรียนดำนอุดมศึกษา	กรรมการ
31	นางสาวประภาภรณ์ บุระณะ	ครู โรงเรียนดำนอุดมศึกษา	กรรมการ
32	นายสามารถ สิทธิเสนา	ครู โรงเรียนดำนอุดมศึกษา	กรรมการ
33	นายจตุพล จันทวารี	ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโพธิ์ประชาสรรค์	กรรมการ
34	นางสาวสายใจ ใจนวล	พนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	กรรมการ
35	นางสาวศรัญญาภรณ์ ระศร	พนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	กรรมการและเลขานุการ
36	นางสาวชนัญชิตา บุตะเคียน	พนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**1. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพพระบายสีและประติมากรรม**

1	นายจักรกฤษณ์ ศรีอินทร์	ครูโรงเรียนไตรมิตร	ประธานกรรมการ
2	นายประดิษฐากร สระทอง	ครูโรงเรียนบ้านปราสาท	รองประธานกรรมการ
3	นายตรีภพ สีดา	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการ
4	นายนิรันดร คุณธิ	ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม	กรรมการ
5	นางวีไลรัตน์ ทองลอย	ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	กรรมการ
6	นายเอกราช วงษ์ปลั่ง	ครูโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	กรรมการและเลขานุการ

**2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานศิลปะ**

1	นายศักดิ์โชค ใจนวล	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโอง	ประธานกรรมการ
2	นายไกรลาศ ผุดผา	ครูโรงเรียนชุมชน	กรรมการ
3	นายถาวร ณีภูงักทรเตชาธร	ครูโรงเรียนกุสิงห์ประชาเสริมวิทย์	กรรมการและเลขานุการ

**3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมทางเครื่องและร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา**

1	นายเทวินทร์ โตไทยะ	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์	ประธานกรรมการ
2	นายพรสวัสดิ์ ทองเหลือ	ครูโรงเรียนบ้านตาอุด	กรรมการ
3	นายสมโภชน์ สุวรรณ	ครู โรงเรียนชุมชน	กรรมการ
4	นายเรืองศักดิ์ ลุนลา	ครู โรงเรียนนรคุณอุปถัมภ์	กรรมการ
5	นายรณชัย ชัยสิทธิ์	ครู โรงเรียนไพร่บึงวิทยาคม	กรรมการและเลขานุการ

/4.คณะกรรมการ...

**4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรางวัลมาตรฐานและนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์**

1	นางศิริประภา ชรจันทร์ศรี	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ อบจ.ศรีสะเกษ	ประธานกรรมการ
2	นางปภัสนิรี เนตรพันธ์	ครู โรงเรียนบ้านตาอุด	กรรมการ
3	นายศุภชัย บุญทาทอง	ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	กรรมการ
4	นางสาวสุนันทา ถุกพันธ์	ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	กรรมการ
5	นางสาวสมใจ คำภีร์	ครู โรงเรียนปรีอใหญ่วิทยาลักษณ์	กรรมการและเลขานุการ

**5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง**

1	นายมานะศักดิ์ หงส์คำชัย	นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และนักประพันธ์เพลง	ประธานกรรมการ
2	นายจ๋านงค์ ศรีกระชา	ครูโรงเรียนบ้านปรีอใหญ่	กรรมการ
3	นายบุญมา เสนาะ	ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประจักษ์	กรรมการ
4	นายเดชา แหวงวงษ์	ครูโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยาลักษณ์	กรรมการและเลขานุการ

**6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากล**

1	นายพินิจ จริตรัมย์	ครูโรงเรียนหนองหัวประชาสรรค์	ประธานกรรมการ
2	นายอุเทน สารสี	ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	กรรมการ
3	นายพิสิษฐ์ ศรีกุล	ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

**7. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวพิณ-แคน**

1	นายอนุชา ปัญญาพันธ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศ	ครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม.28	กรรมการ
3	นายวัชรพล ไชยนิทย์	ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)สพบ.ศกเขต4	กรรมการ
4	นายกรกฤษ น้อยมิ่ง	ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สพม.28	กรรมการ
5	นายสุขสวัสดิ์ คำผาง	ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	กรรมการและเลขานุการ

**8. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงเครื่องลม**

1	นายสุรวิทย์ พลศักดิ์	ครูโรงเรียนบ้านไทร	ประธานกรรมการ
2	นางสาวณัฐฐาทิพย์ สุ่มวงษ์	ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	กรรมการ
3	นายชินวัฒน์ สมภาค	ครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สังกัด สพม.28	กรรมการ
4	นายปรีดา ศิลาโชติ	ครูโรงเรียนราชินีไศล	กรรมการและเลขานุการ

/9. คณะกรรมการ...



**9.คณะกรรมการประกวดสื่อครู กลุ่มสาระศิลปะ**

1	นายสุรศักดิ์ ภาผล	ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีอโหฬารวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
2	นายอนุชา ปัญญาพันธ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา	กรรมการ
3	นายเทวินทร์ โตไทยะ	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวาประชาสรรค์	กรรมการ
4	นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์	กรรมการ
5	นายเอกราช วงษ์ปลั่ง	ครู โรงเรียนปรีอโหฬารวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ